



เป็นที่น่าพอใจมีจำนวนป่าชุมชนที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าช่วงก่อนมีโครงการเกิดเครือข่ายป่าชุมชนที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องป่าของชาติให้เหลืออยู่จนถึงวันนี้ สำหรับการขับเคลื่อนโครงการระยะที่ 2 นี้ บริษัทฯ ตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ด้านการ

## หุ่นสร้างป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่40%ทั่วประเทศ 'บ้านดงห้วยเย็น' ครอบงำรางวัลพระราชทาน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยถึงการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ว่า ขณะนี้ยังพบอุปสรรคในหลายด้าน ทั้งปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่าของกลุ่มนายทุน การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และไฟป่าที่ส่งผลให้พื้นที่ป่าของประเทศลดลง เกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารของชุมชนท้องถิ่น และเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดภัยธรรมชาติที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น กรมป่าไม้จึงได้เร่งดำเนินการและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนมาทั้งนี้การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนเป็นโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่จะเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ป่ารอบชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสนับสนุนนโยบายป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นแนวทางรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าที่มีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นรูปธรรม จากการทำงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าป่าชุมชนทุกแห่งได้ยื่นหยัดต่อสู้ปกป้องป่าอย่างไม่ย่อท้อ เพราะ "ป่าคือชีวิต" ของทุกชุมชน

ทางด้านนางอำนวยการ ชลดำรงศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินกิจกรรมการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างในโครงการอนุรักษ์ป่าปักษ์ชุมชนประจำปี 2556 นั้น มีป่าชุมชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 935 แห่งทั่วประเทศ โดยมีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลจำนวน 132 แห่ง ดังนี้ รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 200,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น ต.บ้านโอง อ.บ้านโอง จ.ลำพูน อย่างไรก็ตาม สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ



ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติยศจาก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล คือ ป่าชุมชนบ้านวังศิลาตึกเรกสาร ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี, ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และป่าชุมชนบ้านตาตรินทอง ต.ตาตริน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

นอกจากนี้ รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษของปีนี้ ที่มุ่งเน้นในการเชิดชูป่าชุมชนที่มีการพัฒนาป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน มีความเข้าใจและนำหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ มีการใช้ผลผลิตจากป่าอย่างคุ้มค่าพออยู่พอกินและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ต.สุคีริน อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 100,000 บาท และรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด มีจำนวน 64 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 63 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 10,000 บาท

ด้านนายพงษ์ดิษฐ พจนนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟฟ้าฟิวเจอร์ไฮลด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ทำโครงการ "อนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ตั้งแต่ปี 2551 พบว่าประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม สำหรับรางวัลรองชนะเลิศซึ่งจะได้รับโล่เกียรติยศจาก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล คือ ป่าชุมชนบ้านวังศิลาตึกเรกสาร ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี, ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และป่าชุมชนบ้านตาตรินทอง ต.ตาตริน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ